



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 661 ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2568

ช่วงวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2568

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ส่งออกไทยเดือน ก.พ. พุ่ง 14% ต่อเนื่องเดือนที่ 8 เกินดุลการค้ากว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์
- ธปท. ผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ชั่วคราว หวังกระตุ้นอสังหาฯ หลังชะลอตัวต่อเนื่อง
- สนค. เผยหนี้สินครัวเรือนดีขึ้นเล็กน้อย พบพนักงานรัฐ-เกษตรกรแบกหนี้สูงสุด
- รายได้เกษตรกรเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 2.8% ผลผลิตเพิ่มแม้ราคาลดลง
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.87 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.พ. 68 พบว่า **การส่งออกมีมูลค่า 26,707 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 14% โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8** และขยายตัวในระดับ 2 digit ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากเดือน ม.ค. 68 ที่ขยายตัวได้ 13.6%, ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 24,718 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 4% ส่งผลให้เดือนนี้ไทยกลับมาเกินดุลการค้า อยู่ที่ 1,988 ล้านดอลลาร์

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่ ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันชะลอตัวต่อเนื่อง และยังไม่มีความฟื้นตัวชัดเจน สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการหารือกับผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงิน, คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) จึงเห็นควรให้ผ่อนคลายนโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง **เนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (เกณฑ์ LTV) โดยประเมินว่าการผ่อนคลายนโยบาย LTV จะช่วยประคองภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง**

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่ ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับภาระหนี้สินพบว่า **สถานการณ์หนี้สินดีขึ้นเล็กน้อยจากผลสำรวจปี 66 และหนี้ombokลดลง โดยผู้ตอบ 50.99%** บอกว่าหนี้ลดลงจากการสำรวจปี 66 ที่ตอบ 62.52%, อาชีพที่มีหนี้มากที่สุด คือ พนักงานของรัฐ เกษตรกร และพนักงานเอกชน เพราะมีผู้ตอบมากถึง 68.18%, 57.16% และ 53.15% ตามลำดับ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยว่ **ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือน ก.พ. 68 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.80%** เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่ปรับเพิ่มขึ้น 3.69% ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง 0.85%, สินค้าเกษตรที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อย หอมแดง และกระเทียม, ส่วนสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.87 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มี.ค. 67 ที่ผ่านมาที่อยู่ระดับ 33.62 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินเอเชียอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เงินบาททยอยอ่อนค่ากลับมาในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ตามจังหวะการย่อตัวของราคาทองคำและแรงขายสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 3,501.8 ล้านบาท และ 669 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้เงินดอลลาร์ยังได้รับอานิสงส์จากสัญญาณไม่รีบปรับลดดอกเบี้ยของเฟด แม้จะมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลงมาในการประชุม FOMC รอบที่ผ่านมา



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.25%-4.5%, ไตรมาสที่ 4/2567 ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง 6.3 พันล้านดอลลาร์ฯ หรือ 2.0% เหลือ 303.9 พันล้านดอลลาร์ฯ
- **สหภาพยุโรป:** อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเดือน ก.พ. ลดลงเหลือ 2.30% MOM, ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสำหรับยูโรโซนเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 15.6 จุด เป็น 39.8
- **ประเทศจีน:** คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้, อัตราการว่างงานเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นเป็น 5.4% MOM
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. ลดลง 1.1% MOM, คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ประมาณ 0.5%, อัตราเงินเฟ้อรายปีเดือน ก.พ. ลดลงเหลือ 3.7%
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวปรับเพิ่มเพิ่มขึ้นประมาณ 1.64% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐฯคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.25%-4.5% ในการประชุมเดือน มี.ค. 2568, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน, สำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐฯเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือน, สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯเปิดเผยว่า**ไตรมาสที่ 4/2567 ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง 6.3 พันล้านดอลลาร์ฯ หรือ 2.0% เหลือ 303.9 พันล้านดอลลาร์ฯ**

สหภาพยุโรป: อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเดือน ก.พ. ลดลงเหลือ 2.30% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรปเปิดเผยว่า**ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสำหรับยูโรโซนเดือน มี.ค.เพิ่มขึ้น 15.6 จุด เป็น 39.8** ซึ่งสูงสุดในรอบแปดเดือน

ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักไว้เป็นเดือนที่ห้าติดต่อกันในเดือน มี.ค. โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลัก 1 ปีอยู่ที่ 3.1% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลัก 5 ปีอยู่ที่ 3.6%, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า**อัตราการว่างงานเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นเป็น 5.4% จากเดือนก่อน**

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า**การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน** ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม, ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ประมาณ 0.5% ในการประชุมเดือน มี.ค., กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารเปิดเผยว่า**อัตราเงินเฟ้อรายปีเดือน ก.พ. ลดลงเหลือ 3.7%**

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.64% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 68 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ระดับ 68.28 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.10 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 1.64% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ซึ่งปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ทั้งนี้เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน และแผนการผลิตล่าสุดของกลุ่มโอเปกพลัส (OPEC+) ทำให้ตลาดคาดว่าปริมาณอุปทานจะตึงตัวขึ้น โดยมีการปรับลดกำลังการผลิตของสมาชิก 7 ประเทศ เพื่อชดเชยการผลิตที่เกินจากระดับที่ตกลงกันไว้ จนถึงเดือน มิ.ย. 2569 อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตน้ำมันของคาซัคสถานแต่ละระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือน มี.ค. จากการขยายแหล่งขุดเจาะน้ำมัน ทำให้การผลิตสูงเกินโควตาของโอเปกพลัส

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24 - 28 มีนาคม 2568)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการขั้นต้นเดือน มี.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.พ., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2567
- **สหภาพยุโรป:** ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการขั้นต้นเดือน มี.ค., ยอดขายรถยนต์เดือน ก.พ.
- **ประเทศจีน:** กำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการขั้นต้นเดือน มี.ค.